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ระเบียบวาระการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 2/2564 
วันพุธที่ 7 เมษายน  2564  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 

  ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   2. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
   4. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   6. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ 
   7. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
   8. นางบุษบา  เหมือนวิหาร 
   9. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
  10. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 

   11. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
  12. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   13. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
   14. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
   15. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   16. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   17. นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง 

   18. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

   19. นายวิทยา ศรีนรคุตร 
   20. นายธนกฤต  ภูโอบ 
   21. นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
   22. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
   23. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
   24. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   25. นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค ์
   26. นายวิเชษฐ  เครือวัลย์ 
   27. นางสาวกันยา  มั่นคง 
   28. นางสุวิมล  ภิญโญวัย 
   29. นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
   30. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
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   31. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
   32. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
   33. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
  34. นางสาวศิชา สังวารวงษ์ 
   35. นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
   36. นางสาวน  าพัก  ข่ายทอง 
   37. นางสาววรรณรัตน์  จิตรตรง  
   38. นางสาวศรัณภัทร  ดีจันจ้อย 
   39. นางสุทิน ค าเคน 
   40. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
   41. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
   42. นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย 
   43. นางสาวพนิดา  อินทร์ลับ 
   44. นายธนสิทธิ  นิตยะประภา 
   45. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
   46. นายธงเทพ  ชูสงฆ์ 
   47. นายบัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ 
   48. นายพศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
   49. นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ 
   50. นางสาวปิยวรรณ  ค าหอม 
   51. นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง 
   52. นางสาวศิริทร  ศิริคุณ 
  
  ข.   รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
    2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
    3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
   5. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
   6. อาจารย์ ดร.อภิชญา  พัดพิน 
   7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
   8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส 
    9. นายมนตรี  ประชุม 
   10. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
    11. อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
    12. นายสมศักดิ์  พวงใส 
   13. นายวทัญญู  สังค์ค า 
   14. นายเอนก  บัวส าลี 
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   เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 75.43 % แลว้   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
 
  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม   
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  2564   เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชุมชั น  8 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายงานการประชุม มีจ านวน 6 หนา้  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี  

 
จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
มติที่ประชุม  

   รับรองรำยงำนกำรประชุมครั งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   วาระท่ี 3.1 การได้รับคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว 
 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   ความเป็นมา  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเองเบื องต้น
เพ่ือเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ นั น บัดนี  ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ
คัดเลือกมายังมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบผลการได้รับคัดเลือกการ 
เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
   ประเดน็เพื่อทราบ การได้รับคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว 
 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบและเห็นควรด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเดินหน้าต่อไป 
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   วาระท่ี 3.2 การอบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
(Green Office) ปี 2564” ของบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 
   ความเป็นมา 
   ด้วยบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้ด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว ปี 2564 และได้มีการประชุมกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว
ระดับประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เพ่ือรับรองรายชื่อหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส านักงานสีเขียว และได้ก าหนดจัดอบรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว และอบรมผู้ตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2564  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ในการนี  ทางบริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
   ประเดน็เพื่อทราบ การอบรม “การด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
(Green Office) ปี 2564” ของบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 
   มติที่ประชุม  
   มอบหมายให้นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
   อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 
   นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ เข้าร่วมอบรม 
     
   วาระท่ี 3.3 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุมครั งที่ 1/2564 
    ความเป็นมา 
   ตามท่ีกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยให้มีการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นั น ในการนี  ทางเลขานุการ 
จึงน าเสนอผลการด าเนินงานที่อาจจะแล้วเสร็จและอาจจะอยู่ระหว่างการด าเนินงานต่อกรรมการสิ่งแวดล้อม 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ดังเอกสารแนบตามระเบียบวาระนี ) 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุมครั งท่ี 1/2564 
 
   มติที่ประชุม  
    รับทราบและเห็นควรด าเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะท่ีก าหนด 
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 1/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
1. จัดประชุมแม่บ้านเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะ 
มีการจัดประชุมแม่บ้าน
ในการสรุปผลการท างาน
รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน และมีหัวข้อในการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวพร้อมผล
ประเมินแม่บ้านประจ า
อาคาร 

ดร.มะลิวัลย์   
รอดก าเหนิด 
นางผ่องศรี พิกุลทอง 

/  

2. จัดท าหนังสือแจ้งทุก
หน่วยงานภายในอาคารขอ
ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ  
ติดสติกเกอร์วิธีการทิ งขยะ 

มีการด าเนินการติดสติก
เกอร์วิธีการคัดแยกขยะ
บริเวณหน้าห้องน  า 

ดร.มะลิวัลย์   
รอดก าเหนิด 
นางผ่องศรี พิกุลทอง 

/  

3. จัดตั งผู้พิทักษ์ขยะและไฟฟ้า
ประจ าห้อง 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รวบรวมรายชื่อจาก
หน่วยงาน 

นางสาวอุทุมพร  
สอนบุญเกิด 

 / 

4. การติดตั งถังดักไขมันที่มีการ
ล้างจาน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ส ารวจจัดหาถังดักไขมัน 

ดร.มะลิวัลย์   
รอดก าเหนิด 
นางผ่องศรี พิกุลทอง 

 / 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี 4.1 พิจารณาทบทวนค าสั่งกรรมการสิ่งแวดล้อม  
    (1) ค าสั่งกรรมการสิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ก าแพงเพชร แม่สอด 
    (2) ค าสั่งกรรมการสิ่งแวดล้อม อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      
  ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดตั งกรรมการสิ่งแวดล้อม 
ประจ าอาคารไปแล้ว นั น อนึ่ง เนื่องจากได้มีกรรมการบางท่านได้ลาออก หรือ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารใหม่ 
ดังนั น จึงขอน าเสนอให้กรรมการร่วมกันทบทวนกรรมการสิ่งแวดล้อมประจ าอาคารให้มีความเหมาะสมกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบประจ าหมวดต่างๆ ของเกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จึงขอน าเสนอต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม)  
      



๖ 

 

   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาทบทวนค าสั่งกรรมการสิ่งแวดล้อม 
 

   มติที่ประชุม  
   อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   หมวดที่ 1 เพ่ิมคณบดี เป็นประธาน อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน นางสาวคัทลียา  ปัญญาอูด  
    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   หมวดที่ 2 เพ่ิมผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ีเป็นกรรมการ 
   หมวดที่ 5 เปลี่ยนคัทลียา เป็น ศศิธร หม่อนกันทา เป็นเลขานุการ 
   อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
   หมวดที่ 1 เพ่ิมอาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน และเอาชุดของทีมโลจิสติกใส่ให้แม่สอดในค าสั่ง 
   หมวดที่ 6 เพ่ิมนายณัฐพงษ์  ล าจะเรา และเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

  วาระท่ี 4.2 พิจารณาการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวของอาคารใหม่ 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผลการ คัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลปรากฏว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และอาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 นั น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท ากรอบการด าเนินการ ใน
การขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียวให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามคุณภาพตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว ต่อไป  (เอกสารแยกเล่ม) จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
    ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียวของอาคารใหม่ 
 
   มติที่ประชุม 
   1. แม่สอด ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ไม่มีระบบบ าบัดน  าเสีย สัตว์พาหะน าโรค 
   2. ให้ประธานหมวดของมหาวิทยาลัยเชิญประชุมทีมแต่ละทีมของทั ง 2 อาคาร  
เพ่ือช่วยด าเนินการ 
   3. การท าตามมาตรการประหยัดพลังงานเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติกับ
นักศึกษาโดยทดลองใช้ไปพลางก่อนเพ่ือสังเกตุการณ์และหาวิธีป้องกันความไม่พึงพอใจไม่ให้เกิดการขัดแย้ง 
กับนักศึกษา โดยตั งเป้าหมายการลดพลังงาน ร้อยละ 3 
   4. นัดประชุมประธานหมวดวันที่ 20 เมษายน 
   5. การเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรเป็นประจ าทุกเดือน 
   6. เห็นควรวางแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับทุกหมวดและให้เชื่อมโยงกัน 
จะท าให้การท างานครอบคลุม 
 
 



๗ 

 

   วาระท่ี 4.3 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(อาคาร 14) ไตรมาสที่ 2 

 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล 
และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๆ จากการรักษามาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 นั น  ทั งนี  เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี หลังจากการรับรอง 
ในครั งแรก จึงได้มีการก าหนดให้ทุกหมวดรายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
ประจ าทุก ๆ เดือน หรือ รายไตรมาส จึงขอให้กรรมการในแต่ละหมวดน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) ไตรมาสที่ 2 

 

   มติที่ประชุม  
   หมวดที่ 1 ยังขาดการท ากิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการภายหลังการประชุม
เดือนเมษายน 2564 โดยให้จัดท าระบบการรายงานขยะมูลฝอยภายในอาคารแต่ละประเภท โดยเฉพาะเน้น
การรายงานการตรวจพบเจอถุงพลาสติกภายในอาคาร 
   หมวดที่ 2 ยังติดตามข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน 
   หมวดที่ 3 ใช้ประกาศการใช้พลังงานและทรัพยากร ความทั่วถึงของการเผยแพร่รับทราบ 
ทุกหน่วยงานและทุกท่านหรือไม่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน  า (ค่าน  าขึ นท่อแตก) ยังเก็บข้อมูลการใช้กระดาษ
ไม่ครบทุกหน่วยงาน 
   หมวดที่ 4 เรื่องของขยะทั่วไป ถุงพลาสติก ยังจัดการไม่ได้ มีน  าหนักรวมค่อนข้างเยอะ
ประมาณ 1,000 โล รวบรวมให้เทศบาลรับไปก าจัด เราควรก าจัดต้นทาง เช่น รณรงค์การไม่ใช้หลอด
พลาสติก และถุงพลาสติก น  าเสีย สิ่งแวดล้อมภาค 4 เข้ามาตรวจสอบคุณภาพน  า ผลตรวจน  าปกติเป็นไปตาม
มาตรฐาน ลักษณะการจัดการน  าเสียเป็นระบบเปิด ถ้าเราจัดการน  าเสียเป็นระบบปิด มีระบบสูบน  าใช้รดผัก 
ต้นไม้ โดยไม่ปล่อยน  าภายในออกไป การเก็บตัวอย่างน  าปรากฏว่าคุณภาพน  าในภาพรวมถ้ามีจุดติดตั งกังหันน  า 
ปัญหาน  าเสียลดลง การก าจัดวัชพืช ต้องอาศัยจิตอาสาในการท าความสะอาดคูคลอง และพบน  าเสีย 
เป็นจ านวนมากด้านอาคารที่พักอาศัย เนื่องจากเครื่องดันน  าเสีย 
    หมวดที่ 5 ด าเนินการตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องด าเนินการ ซ่อมแซมป้ายเขต 
ปลอดบุรี่ ต้นไม้ต่าง ๆ และจัดกิจกรรม 5 ส. แต่งตั งกรรมการเพ่ือตรวจสอบ และอาจจะเอาเครื่องวัดแสงของ
มหาวิทยาลัยไปวัดอาคารใหม่  ปรับปรุงแผนผังกรรมการสิ่งแวดล้อม แผนผังบุคลากรประจ าห้องส านักงาน 
ขอให้ตึก 14 รื อฟ้ืนกิจกรรม 5 ส. ก าหนดแผนผังอาคารใหม่ และฝึกอบรมอพยพหนีไฟ 
    หมวดที่ 6 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบและกลไกการจัดซื อจัดจ้าง ส่วนของคู่มือฉลากเขียว 



๘ 

 

และการจัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ผู้รับจ้างจะทราบถึงข้อตกลงการ
จัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้น าข้อมูลต่าง ๆ ระดับมหาลัยไปปรับใช้กับอาคารใหม่ 
 
   วาระท่ี 4.4 พิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
   ความเป็นมา  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวภายใต้มาตรการ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนั น บุคลากรและนักศึกษาบางส่วนมีการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
จากบริการเดลิเวอรี่ต่าง ๆ เข้ามาภายในอาคาร โดยมีข้อร้องเรียนจากแม่บ้านประจ าอาคาร ร้องเรียนว่า  
มีขยะพลาสติกปนเปื้อนเศษอาหาร ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ ง เนื่องจากผู้ทิ งอาจจะเกิดความกังวลในการคัด
แยกขยะเพราะอาจกลัวจะติดเชื อไวรัสโควิด-19 หากไปสัมผัสภาชนะหรือช้อนส้อมของผู้ที่ติดเชื อ แม่บ้านจึง
ไม่สามารถแยกขยะพลาสติกชนิดรีไซเคิลออกได้เนื่องจากมีการปนเปื้อนเศษอาหารดังกล่าว จึงน าข้อร้องเรียน
นี น าเสนอต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางต่อไป 
 
   ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

   มติที่ประชุม 
   จากปัญหาดังกล่าวเกิดมาจากหลายปัจจัย เช่น การขาดความตระหนักรู้ว่าควรคัดแยก
อย่างไร การนิยมความสะดวกสบายจากการที่ไม่ต้องเก็บล้าง และความกังวลว่าจะติดเชื อ ดังนั น สิ่งที่เราจะท า
ได้คือการท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการรับอาหารจากบริการ 
เดลิเวอรี่ต่าง ๆ โดยอาจจะให้มีการพ่นสเปร์แอลกอฮอล์ก่อนจับ และอาจจะให้ใส่ถุงมือในการรับของหรือ 
การคัดแยกขยะ รวมถึงสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะเชิงรุกโดยผู้พิทักษขยะ 

 
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
  -ไม่มี- 
 

 
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 
ภาพถ่ายการประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2564 

 
 

      
 
 

      


